



## ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

### ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

- Nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng
- Làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Thành



Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Ảnh: THÀNH TÂM

Sáng ngày 28/6, UBND tỉnh họp nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành dự họp.

Tại cuộc họp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo kế hoạch

triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chỉ thị số 14-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng, trong đó tập trung vào 6 nội dung theo tinh thần của Chỉ thị; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; nâng cao năng lực, hiệu

quả quản lý nhà nước, hiệu lực của pháp luật đối với công tác người có công với cách mạng; tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng; tiếp tục thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; bảo đảm ngân sách kết hợp với huy động nguồn lực để thực hiện tốt công tác người có công với cách mạng; tăng

cường và phát huy vai trò giám sát và phân biệt xã hội của các tổ chức chính trị - xã hội. Đồng thời, báo cáo dự thảo tổng kết 5 năm thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (2013 - 2018), trong đó tập trung vào một số đề xuất về việc sửa đổi Pháp lệnh.

Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về hạn mức công nhận, hạn mức giao đất, diện tích tối thiểu được tách thửa ban hành kèm theo Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND. Theo đó, dự thảo đề xuất giữ nguyên hạn mức giao đất mỗi lô tại khoản 1 và bổ sung quy định về hạn mức giao đất tại khoản 2 điều 5; giữ nguyên quy định về diện tích, kích thước chiều rộng, chiều sâu tối thiểu của thửa đất tại khoản 1 và quy định bổ sung về diện tích tối thiểu tách thửa đối với đất nông nghiệp tại khoản 2 và diện tích tối thiểu được

(Xem tiếp trang 4)  
NGUYỄN CƯỜNG - MAI THÚ

### BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN THÔNG BÁO KẾT LUẬN 94 VÀ BAN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI TỈNH Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

(Xem tin trang 4)



Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Ảnh: MINH ĐỨC

### Sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm

Sáng ngày 28/6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh;

Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự và chủ trì hội nghị.

6 tháng đầu năm, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, sự (Xem tiếp trang 4)  
ĐÀO QUYÊN

### Tập trung tuyên truyền kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh

Chiều ngày 28/6, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị thông báo nội dung, chương trình và yêu cầu công tác tuyên truyền phục vụ kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Dự kiến, kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh sẽ diễn ra trong 2,5 ngày (từ 10 - 12/7/2018) tại Trung tâm hội nghị tỉnh để đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2018 và một số nội dung quan trọng khác. Kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh sẽ xem xét 7 báo cáo và 19 tờ trình của UBND tỉnh, 5 báo cáo của các ngành khối Nội chính, các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh. Kỳ họp cũng sẽ tiến hành bầu, miễn nhiệm một số chức danh do HĐND tỉnh bầu.

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và địa phương thông nhất cao với các yêu cầu của Thường trực HĐND tỉnh về công tác tuyên truyền trước, trong và sau kỳ họp; đồng thời, đề nghị Văn phòng HĐND tỉnh tạo thuận lợi cho tác nghiệp của phóng viên để công tác tuyên truyền về kỳ họp đạt hiệu quả cao.

THU HIỀN

### Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị

Thời gian qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị tiếp tục được cấp ủy các cấp chú trọng và chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả. Hoạt động dạy và học được thực hiện nghiêm túc, nền nếp, thường xuyên. Ngoài các chương trình trọng tâm, Trường Chính trị tỉnh, trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh đã tích cực phối hợp với các đơn vị trong và ngoài hệ thống trong việc tổ chức các hội nghị chuyên đề, thông tin tình hình thời sự trong nước, quốc tế, cập nhật chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước; phối hợp mở các lớp tại cơ sở vào ngày nghỉ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập, bồi dưỡng, đi lại của học viên. 6 tháng đầu năm 2018, Trường Chính trị tỉnh đã phối hợp với Học viện Chính trị khu vực I đào tạo lý luận chính trị trình độ cao cấp, cử nhân cho 180 học viên, trình độ trung cấp cho 2.975 học viên. Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh đào tạo trình độ sơ cấp cho 708 học viên; bồi dưỡng lý luận chính trị cho 30.603 lượt học viên.

ANH ĐÀO

### Xuất quân lớp thứ hai của học kỳ trong quân đội



Cán bộ Trung đoàn 8, Sư đoàn 395, Quân khu 3 hướng dẫn các học viên lớp thứ nhất của học kỳ trong quân đội năm 2018 gấp chăn màn.

Sáng ngày 28/6, Tỉnh đoàn phối hợp cùng Trung đoàn 8, Sư đoàn 395, Quân khu 3 tổ chức lễ xuất quân lớp thứ hai của học kỳ trong quân đội năm 2018.

Lớp thứ hai của học kỳ trong quân đội năm 2018 có 55 "chiến sĩ nhi" tham gia, được chia thành 4 tiểu đội. Từ ngày 28/6 đến ngày 5/7, các em được trải nghiệm các bài huấn luyện căn bản của một tân binh như: tìm hiểu về truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam; nội dung cơ bản về điều lệnh quân lý bộ đội, điều lệnh đội ngũ, hướng dẫn sắp xếp nội vụ, kỹ năng dụng cụ dã ngoại, sơ cấp cứu... Ngoài ra, trong khóa học các em còn được tham gia một số hoạt động trải nghiệm thực tế và được nghe, tham gia thảo luận về các chuyên đề: kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, thoát hiểm khi có hỏa hoạn; kỹ năng giao tiếp; giá trị sống, trách nhiệm của thanh thiếu niên hiện nay...

PHƯƠNG CHI

### VŨ THƯ

#### 21 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Sáng ngày 28/6, Huyện ủy Vũ Thư tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 5/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, các cấp, các ngành huyện Vũ Thư đã triển khai đồng bộ bằng nhiều giải pháp thiết thực. Kết quả, từ năm 2008 đến năm 2017 toàn huyện đã tập trung nguồn lực, hỗ trợ hơn 95 tỷ đồng cho phát triển sản xuất nông nghiệp; thực hiện miễn giảm thủy lợi phí trên 161 tỷ đồng. Nhiều địa phương đã chủ động kết hợp phát triển sản xuất nông nghiệp với phát triển du lịch trải nghiệm, du lịch đồng quê. Chăn nuôi phát triển theo phương thức công nghiệp, bán công nghiệp, áp dụng quy trình chăn nuôi tiên tiến để tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả. Bên cạnh đó, Vũ Thư còn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các xã quy hoạch tập trung trên 182ha để phát triển công nghiệp, thương mại ở địa phương; khuyến khích phát triển các làng nghề, ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ.

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đến hết năm 2017 toàn huyện có 21/29 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Công tác giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân luôn được quan tâm. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện từ 11,1% giảm xuống còn 3,6%; tỷ lệ hộ cận nghèo từ 4,71% giảm xuống còn 2,94%. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đến năm 2017 đạt 85,7%.

Tại hội nghị, Huyện ủy Vũ Thư đã tặng giấy khen 8 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26.

ANH THƠ

#### Biểu dương

#### 30 gia đình văn hóa tiêu biểu

Chiều ngày 28/6, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ và Ban Chỉ đạo công tác gia đình huyện Vũ Thư tổ chức hội nghị biểu dương gia đình văn hóa tiêu biểu giai đoạn 2012 - 2017.

30 gia đình được biểu dương, khen thưởng tại hội nghị là những gia đình nền nếp, hòa thuận, cha mẹ mẫu mực, con cái chăm ngoan, học giỏi, có lối sống hòa đồng, tích cực phát triển kinh tế gia đình và tham gia các phong trào, hoạt động của địa phương.

Tại hội nghị, các đại biểu còn được giao lưu, nghe chia sẻ của các gia đình xung quanh việc giữ gìn, bảo vệ các giá trị văn hóa của gia đình truyền thống để xây dựng gia đình hạnh phúc trong đời sống hiện đại.

Đây là một trong những hoạt động thiết thực hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam 28/6.

HOÀNG LANH

## Hành trình đạt chuẩn nông thôn mới

(Xem trang 2)



Cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp ở xã Quỳnh Khê (Quỳnh Phụ).

## Nâng cao văn hóa đọc cho học sinh

(Xem trang 3)

